



ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ

ตามที่กรมควบคุมมลพิษมีประกาศลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ และประกาศลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และกำหนดการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ นั้น

บัดนี้ กรมควบคุมมลพิษได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษแล้วเสร็จ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงานพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานอื่นให้ครบถ้วนสมบูรณ์จำนวน ๗ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๖ ชุด) ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ณ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม ภายในวันและเวลาราชการ หากไม่จัดส่งตามที่กำหนดให้ถือว่าหมดสิทธิ์ในการเข้ารับการประเมินผลงาน และจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลใหม่ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.pcd.go.th/recu_cont หัวข้อการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

อนึ่ง ในการประเมินผลงานหากได้ตรวจสอบหรือมีผู้ทักท้วงและได้ตรวจสอบแล้วพบว่าข้าราชการผู้ขอประเมินผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน นำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตนเองหรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงาน โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตนให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ คำทักท้วงให้ทำเป็นหนังสือระบุข้อเท็จจริง ข้อทักท้วง ลงลายมือชื่อที่สามารถติดต่อได้ เสนออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และกรมควบคุมมลพิษจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ อ.ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี)
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

บัญชีรายชื่อและเอียดผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
 แนบท้ายประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม		ตำแหน่งและส่วนราชการที่ได้รับคัดเลือก		ชื่อผลงาน/ ข้อเสนอแนวคิด	สัดส่วน การดำเนินการ
		ตำแหน่ง/สังกัด	เลขที่	ตำแหน่ง/สังกัด	เลขที่		
๑	นายพันธ์เทพ เปงเพย	นิติกรชำนาญการ ส่วนบังคับทางปกครอง ๑ กองกฎหมาย	๕๔	นิติกรชำนาญการพิเศษ ส่วนคดีและนิติกรรมสัญญา กองกฎหมาย	๔๘	ผลงาน การให้ความเห็นทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าพนักงาน ควบคุมมลพิษ กรณีปัญหาเรื่องร้องเรียน การปล่อยทิ้งน้ำเสียจากสถานที่เลี้ยงสุกร ข้อเสนอแนวคิด หลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินคดีอาญา กรณีการฝ่าฝืนคำสั่งทางปกครองของ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ	๑. นายพันธ์เทพ เปงเพย ร้อยละ ๘๐ ๒. นางสาวพิมพ์สุดา บุญเนท ร้อยละ ๒๐
๒	นายเชาว์ลิต แจ็งอักษร	นิติกรชำนาญการ ส่วนพัฒนากฎหมาย กองกฎหมาย	๖๐	นิติกรชำนาญการพิเศษ ส่วนพัฒนากฎหมาย กองกฎหมาย	๕๙	ผลงาน การจัดทำประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อเสนอแนวคิด การจัดทำคู่มือการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบในการ ตรากฎหมายอนุบัญญัติด้านสิ่งแวดล้อม	๑. นายเชาว์ลิต แจ็งอักษร ร้อยละ ๘๕ ๒. นายกุลภัทร ศรีสุข ร้อยละ ๑๕